
 
 

-สําเนาคู่ฉบับ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี  พ.ศ. 2558 
วันศุกร ์ ท่ี  14  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

-------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ผูม้าประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายดุสิต ทุ่งหว้า ประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า ดุสิต  ทุ่งหว้า  
2. นายสําเริง มานะกล้า รองประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า สําเริง  มานะกล้า  
3. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า กิจจา  ทอดท้ิง  
4. นายอนันต์ หยี่ละงู สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า อนันต์  หยี่ละงู  
5. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สนิท  ปาวัล  
6. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมหมาย  ลาทัพ  
7. นายพิทักษ์ มณีโชต ิ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า พิทักษ์ มณีโชติ  
8. นายชาตร ี เอ้ียวสง่า สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ชาตรี  เอ้ียวสง่า  
9. นายสมพาศ กุลรโรจน ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพาศ  กุลรโรจน์  
10. นางจิตติมา ส่งข่าว สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า จิตติมา  ส่งข่าว  
11. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ราเหม หีมปอง  
12. นายเสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร ์ ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสมพร       สินจรูญศักดิ์         ลาป่วย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรี อรุณ  ยังปากน้ํา  
2. นายสัมพันธ์ อาชา รองนายกเทศมนตรี สัมพันธ ์ อาชา  
3. นายมานพ หลังเถาะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มานพ  หลังเถาะ  
4. นายสามารถ มานะกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถ มานะกล้า  
5. นายโรม กลัดทอง นักบริหารการศึกษา โรม  กลัดทอง  
6. นางสาวยศสรัล หีมปอง นักบริหารงานท่ัวไป ยศสรัล  หีมปอง  
7. นายมหิดล ยาหมาย นิติกร มหิดล  ยาหมาย  
8. นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นภัสนันท์  จินตสกุล  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         เม่ือท่ีประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม            
 

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้กําหนดเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของสภา
เทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น โดย
ในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วมประชุม จํานวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม  ผมจึงขอ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 
2558 ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เรื่องประธานสภาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
1.  นายสมพร  สินจรูญศักดิ์  แจ้งลาป่วย   

         2.  นายอําเภอทุ่งหว้า กําหนดจัดงานโครงการทํานาตามวิถีไทย เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชนบ้านท่าอ้อย ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ณ ชุมชนบ้านท่าอ้อย หมู่ท่ี 
1 พวกเราหากมีเวลาขอเชิญไปร่วมงานด้วยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นางจิตติมา  ส่งข่าว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ประธานสภาฯ  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ีแล้ว 
 ต่อไปกระผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2                      
ครั้ ง ท่ี  1 ประจําปี  พ.ศ.  2558 เ ม่ือวันท่ี  29  พฤษภาคม พ.ศ.2558 ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณจิตติมา ส่งข่าว ครับ 

 

          ขอบคุณค่ะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้า
ส่วนราชการ  และแขกผู้มีเกียรติท่ีเข้ามาฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ดิฉัน นาง   
จิตติมา ส่งข่าว สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ  จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังกล่าว มาเพ่ือพิจารณา
รับรองต่อไปค่ะ 
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นายดุสติ  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภา) 

 
 
 
 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

 

         ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท้ัง 3 ท่านท่ีได้ตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจปรากฏว่าถูกต้องนะครับ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล นําเสนอการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 

          เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจน
หัวหน้าส่วนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558  เวลา  10.00 น.  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  ซึ่งรายงานการประชุมท้ังหมด  มีจํานวน  15 
หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 – หน้า 15 มีสมาชิกท่าน
ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขในรายงานการประชุม
ฉบับนี้  จะขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ได้นําการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างไหมครับ ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558  
เม่ือวันท่ี  29  พฤษภาคม 2558   โปรดยกมือ........ยกมือถูกต้อง 
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2558 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 

ประธานสภาฯ  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา  
  
3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งท่ี 3/2558  
 

         ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.1  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3/2558  เชิญท่าน
เลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  ครับ 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 

(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 
 

          ครับเม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจงได้เลยครับ 
 
          ด้วยเทศบาลตําบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ครั้งท่ี 3/2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
  1.สํานักปลัด 
  ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
  งาน บริหารท่ัวไป 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์สํานักงาน) 
                    รายการ เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท 

 

             ข้อความเดิม   
             เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการงานของสํานักงานเทศบาลตําบล   
ทุ่งหว้า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
               - หมายถึง FACSIMILE หรือโทรภาพ 
               - แบบใช้กระดาษธรรมดา 
               - เป็นระบบ Laser , Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film 
               - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 6 วินาทีต่อแผ่น 
               - ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
             (จัดซื้อตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร0719/ว34 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88 
ข้อ 17 / สํานักปลัด) 

 

             ข้อความแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
             เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 
เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการงานของสํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหว้า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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            คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตาม
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช ้
            1)  หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
3) ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารข้ันต่ํา 

    (จัดซื้อตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร0719/ว52 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2558 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88 
ข้อ 17 / สํานักปลัด 
 

            2.สํานักปลัด 
          ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
  งาน บริหารท่ัวไป 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร)่ 
                    รายการ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท 

 

                    ข้อความเดิม   
   กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง เพ่ือใช้ในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
  - ความละเอียดท่ีกําหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ (Image 
sensor) 
  - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
  - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็ม 
หรือเม่ือต้องการเปลี่ยน 
  - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
  - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
 (จัดซื้อตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร0719/ว34 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัส 00121 
จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88 ข้อ 17 / สํานักปลัด) 
 



 

 

- 6 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ข้อความแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง เพ่ือใช้ในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
  - ความละเอียดท่ีกําหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ (Image 
sensor) 
  - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
  - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเตม็ 
หรือเม่ือต้องการเปลี่ยน 
  - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
  - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
 (จัดซื้อตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร0719.1/ว52 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2558 (ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัส 
00121 จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88 ข้อ 17 / สํานักปลัด) 
 

            3.กองช่าง 
  ด้าน การเศรษฐกิจ 
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) 
                    รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 10,000 บาท 

 

                    ข้อความเดิม   
   เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 
แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการงานของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
                     - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
                     - เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 แรงม้า 
                     - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
                     - รัศมีตัดได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
                     - ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร 
 (จัดซื้อตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานัก
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งบประมาณ ท่ี นร0719/ว34 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 
00311 จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 90 ข้อ 17/กองช่าง) 

     

                 ข้อความแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
                  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 11,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 
แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 11,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจการงานของกองช่าง มี
รายละเอียดดังนี ้
                   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
                   - เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 แรงม้า 
                   - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
                   - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
                   - ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
 (จัดซื้อตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร0719.1/ว52  ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2558  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 
00311 จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 90 ข้อ 17/กองช่าง) 
 

           4.กองช่าง 
                   ด้าน การเศรษฐกิจ 
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สํานักงาน) 
                    รายการ ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู  จํานวน 24,000 บาท 

 

                    ข้อความเดิม   
   ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู  จํานวน 24,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,000 
บาท เป็นเงิน 24,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 90 ข้อ 17/กองช่าง) 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ท่ีประชุมสภา 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 
 

มติท่ีประชุมสภา 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

                  ข้อความแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
          ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู และชนิดบานกระจกเลื่อน จํานวน 
24,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู จํานวน 1 ตู้ และชนิด
บานกระจกเลื่อน จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 
90 ข้อ 17/กองช่าง) 
            ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับ 
 

            ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความเห็นหรือต้องการอภิปราย
เพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
 

              ไม่มี 
 
             เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดังนั้น ผมขอมติจากท่ีประชุมสภา
ท่านใดเห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3 ในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ขอได้โปรด ยกมือข้ึนให้พ้นศีรษะ เชิญ
เลขานุการฯ ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 
       - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   10 คน 
                 - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ    -  คน 
                 - งดออกเสียง                 1 คน 

                                                     

             จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าให้
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3  
ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ด้วยคะแนนเสียง 10 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ครบั 
 
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ครั้งท่ี 5/2558 
 

         ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 5/2558 เชิญท่านเลขานุการฯ  ชี้แจง
ระเบียบ  ครับ 
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นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน ครับ 

 

          ครับเม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจงได้เลยครับ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอรุณ  ยังปากน้ํา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ขอทําหน้าท่ีชี้แจง
เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 5 จึงขอ
อนุญาตต่อสภาเพ่ือทําการโอนเงินงบประมาณใน หมวดค่าครภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
          ตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตําบล
ทุ่งหว้า ได้ตั้งจ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
  กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว) รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  

 

          ข้อเท็จจริง 
          เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงไป 
ปัจจุบันรายจ่ายประเภทดังกลา่วข้างต้น งบประมาณท่ีตั้งไว้คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่าย จึงขอโอนเพ่ิมลดจากหมวดเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี ้
 

           โอนเงินเพิ่ม 
          1.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว) รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  
            งบประมาณอนุมัต ิ                        10,000.00  บาท   
             งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                            10,000.00  บาท   
             งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                              1,000.00  บาท  
            หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                   11,000.00  บาท 
  
           โอนเงินลด   
           1.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

 

มติท่ีประชุมสภา 
 

 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 

(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ รายการ 
วัสดุการเกษตร  
           งบประมาณอนุมัต ิ                     30,000.00  บาท   
            งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                         21,205.00 บาท   
            งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                             1,000.00  บาท  
            หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                20,205.00 บาท 
ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

 

            มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา 
ท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอน
เงินงบประมาณ ครั้งท่ี 5/2558  ในหมวดค่าครภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขอได้โปรดยกมือข้ึนให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับ
จํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   10  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
 

           จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าโอนเงิน
งบประมาณ ครั้งท่ี 5/2558 ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จาก
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ครบั 
 

3.3  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

           ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยาย
เวลาการนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตร ีเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ 
 
 

           เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายอรุณ  ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งหว้าใน
ระเบียบวาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการนําเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 

หลักการ 
  เนื่องด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ไม่สามารถเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 2559 ได้ทัน  ภายในวันท่ี 15  สิงหาคม 2558   จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
 

เหตุผล 

  เนื่องจากในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ตั้งงบประมาณ
รายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 33,000,000 บาท 
โดยตั้งประมาณการรายรับจากเงินรายได้ จํานวน 18,700,000 บาท ประมาณการราย 
รับจากเงินอุดหนุน 14,300,000 บาท ปรากฏว่า รายรับจริงของเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
ไม่เป็นไปตามประมาณการ เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนต่ํากว่าประมาณการ
ท่ีตั้งไว้ และจะต้องใช้ประมาณการรายได้และเงินอุดหนุน มาเป็นฐานในการจัดทํา   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 จึงไม่สามารถเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ได้ทัน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  ดังนั้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 
วิธีการงบประมาณ ข้อ 24 วรรคแรก ความว่า “ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
แล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาท้องถ่ินได้
ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้รายงานนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ” และวรรคสอง ความว่า “สําหรับเทศบาล
รูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่สามารถนําร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันท่ี 15 สิงหาคม
ของปีงบประมาณปัจจุบัน จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ขยายระยะเวลาใน
การนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาก
วันท่ี 15 สิงหาคม 2558 ออกไป ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2558 ขอได้โปรดพิจารณา
ด้วยครับ 
 

            ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอขอรับความเห็นชอบ ขออนุมัติขยายระยะเวลา
การนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาก
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอขยายออกไปเป็นภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 
2558 ให้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชญิครับ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

มติท่ีประชุมสภา 

 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายมหิดล  ยาหมาย 

(นิติกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

           เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปราย ผมขอมติจากท่ีประชุมสภา
ครับ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบควรอนุมัติให้ขยายเวลาการเสนอร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอได้โปรดยกมือข้ึน
ให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

             -   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
             -   สมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นชอบ  (ไม่มี) 
             -   งดออกเสียง  1  เสียง 

                     

          จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าขยายเวลา
การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ออกไป 
ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2558 ออกไปภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558  ตามญัตติของ
คณะผู้บริหารท่ีได้เสนอเป็นเอกฉันท์ ขอให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรีบดําเนินการแจ้งให้
อําเภอทุ่งหว้า เพ่ือ รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ทราบในมติของท่ีประชุม
สภาตามระเบียบต่อไป 
        
3.4  ญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องมีการ
ประมูล 
 

          ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.4  ญัตติขอความเห็นชอบให้เช่า
อสังหารมิทรัพย์โดยไม่ต้องมีการประมูล เชิญท่านเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  ครับ 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543 หมวด 2 ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดําเนินการ 
โดยวิธีประมูล 
          (1) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
          (2) มีกําหนดเกินสามป ีให้สภาท้องถ่ินเป็นผู้อนุมัติ 
          การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ดําเนินการประมูลก็ได ้ท้ังนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
 
          เม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ชี้แจงได้เลยครับ 
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นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 

          เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านรองนายกเทศมนตร ีและสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  สําหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอชี้แจงท่ีมาท่ีไปให้ทราบ ดังนี ้
          เนื่องจากเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์จําหน่ายอาหารบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ี
เพ่ิมมากข้ึน ขณะนี้ผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้เช่าแผงขายของ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการโดยวิธีประมูล แต่เนื่องจากเป็นการ
ทดลองว่าจะสามารถขายได้หรือไม่ กลัวแม่ค้าจะขาดทุน การปล่อยให้ร้านค้ารกร้างไว้ก็
ไม่เป็นผลดี อย่างน้อยถ้ามีคนอยู่ในพ้ืนท่ีบ้าง ผู้คนท่ีมาพักผ่อนในตอนเย็นจะได้รู้สึก
ปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหาแหล่งม่ัวสุมของยาเสพติดลงไปได้บ้าง และต้องการเปิดโอกาส
ให้คนในพ้ืนท่ีมีแหล่งทํามาหากิน เทศบาลได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ขาย จะต้องเน้นความ
สะอาด อาหารอร่อย ราคาไม่แพง ถ้าเปิดประมูลจะมีการแข่งขันจากคนหลายพ้ืนท่ี ซึ่ง
จะผิดกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการช่วยเหลือคนในพ้ืนท่ี ท่ีกําหนดไว้คร่าว ๆ ต่อไปอาจจะ
คิดค่าเช่าเดือนละไม่เกิน 1,000 บาท ค่าน้ําประปาและค่าไฟแม่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง 
ต่อไปจะเป็นรายได้เข้าเทศบาล นอกจากรายได้จากตลาด ค่าเก็บขยะ ภาษีร้านค้า จุด
ชมวิวท่าอ้อยเป็นจุดหนึ่งท่ีจะสร้างรายได้ให้คนในท้องถ่ิน โดยกําหนดเปิดร้านช่วงสิ้น
เดือนนี้ เปิดโอกาสให้ทดลองขาย 6 เดือนแล้วค่อยเก็บค่าเช่า เพราะช่วงเปิดร้านใหม่ ๆ 
แม่ค้าก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกัน กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 
 
         ตามความเห็นของกระผม คิดว่าเราอาจจะประเมินผลรายได้จากการขายในช่วง
หน้าแล้งปีหน้า ปีนี้คงไม่มีนักท่องเท่ียวมากมายแล้ว จะมีบ่อยก็กลุ่มผู้สื่อข่าว ดารา 
ประกอบกับช่วงนี้ทางอําเภอปะเหลียน เค้ามีสถานท่ีอีกแห่ง ชาวหยงสตาร์ เรียกว่า 
ดอนหอย กว้างกว่าทะเลแหวกเยอะ ซึ่งความเป็นจริงทะเลแหวกติดอําเภอปะเหลียน 
แต่เราได้ผลพลอยได้จากถํ้าเลสเตโกดอน เป็นประโยชน์กับเทศบาลเรา จุดชมวิวท่าเรือ
อีกแห่งก็มีนักท่องเท่ียวมาเยอะ ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ช่วงไหนก่ีคํ่า ลงเรือก่ีโมงจะ
เกิดความประทับใจมากยิง่ข้ึน 
 
          ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดย
ไม่ต้องมีการประมูล ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายเหตุผลให้ทุกท่านรับฟังไปแล้วนั้น 
มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายบ้าง ขอเรียนเชิญครับ 
 
          เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปราย ผมขอมติจากท่ีประชุมสภา
ครับ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องมีการ
ประมูล ขอได้โปรดยกมือข้ึนให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้
การอนุมัติด้วย 
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มติท่ีประชุมสภา 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

             -   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
             -   สมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นชอบ  (ไม่มี) 
             -   งดออกเสียง  1  เสียง 
 
          จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องมีการประมูล ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ครบั 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 

(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
  
          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้
ประการใดอีกหรือไม่ 
 

 กระผมขอประชาสัมพันธ์โครงการทํานาตามวิถีไทย เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
วิถีชุมชนบ้านท่าอ้อย ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558  งานเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ณ ชุมชน
บ้านท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 เทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้รับมอบหมายภารกิจ ดังนี ้

1.จัดสถานท่ีบริเวณ หมู่ท่ี 1,3 
2.ตกแต่งสถานท่ีจัดงานฯ เวทีพิธีเปิด 
3.น้ําดื่ม 2,000 แก้ว 
4.กาแฟ , ข้าวเหนียวปลาเค็ม 
5.ข้าวสําหรับนักเรียน 500 คน 
6.จัดนิทรรศการ จํานวน 10 เต้นท์  
ฝากแจ้งเจ้าหน้าท่ีทุกท่านให้เข้าร่วมงานนีด้้วยครับ 

          อีกเรื่องขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) ประจําปี 2558 ซึ่งเป็น
ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งหว้า งานเริ่มตั้งแต่วันนี้ (14 
สิงหาคม 2558) เวลา 19.30 น. พิธีเปิดประตูยมโลก วันท่ี 6 เป็นพิธีเปิด มีการแสดง
มโนราห์ศรีธน ธนนชัย มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จึงแจ้งเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้าร่วมงานกันด้วยนะครับ 
            งานฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮาปีนี้ คาดว่าประมาณปลายเดือนกันยายน จะจัด
บริเวณหน้าเทศบาลตําบลทุ่งหว้าเหมือนเดิม ใครสนใจจะร่วมสนับสนุนอาหารแจ้งได้ท่ี
เลขานายกเทศมนตรีและกองการศึกษาได้เลยครับ 
 

           มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอในระเบียบ
วาระนี้อีกหรือไม่ครับเชิญแจ้งได้ครับ และกระผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
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นายสมหมาย  ลาทัพ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

นายพิทักษ์  มณีโชติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นายสมพาศ  กุลรโรจน์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

สิบเอกราเหม หีมปอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

ภายหลังทีเดียวเลยนะครับ 
 

           กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนี้ครับ 
           1. ถนนคอนกรีตบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าเรือยังไม่ได้ทําอยู่ช่วงหนึ่งเวลาฝน
ตกน้ําจะนองเฉอะแฉะ เม่ือไหร่จะดําเนินการครับ 
           2.เนื่องจากนักท่องเท่ียวมาลงเรือบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าเรือเพ่ิมมากข้ึน 
อยากให้มีห้องน้ําสาธารณะบริการนักท่องเท่ียวด้วย อย่างน้อยสัก 2 ห้อง (หญิง-ชาย) 
           3.ขอลูกระนาด ซอยสุเหร่า 2-3 จุด เนื่องจากบริเวณนั้นรถวิ่งเร็ว 
           4.ท่อน้ําท้ิงจากหลังคาในตลาดรั่ว อาจเกิดไฟช็อตได้ อยากให้ซ่อมโดยด่วนครับ 
           5.ชาวบ้านร้องขอประปายังขาดอีกหลายพ้ืนท่ี เช่น ซอยสุเหร่า ซอยบ้านโสภณ 
 
           กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนี้ครับ 
           1.ชาวบ้านร้องเรียนมา เรื่องรถขยะส่งกลิ่นเหม็นเวลาขับรถผ่าน อาจเป็น
เพราะน้ํารั่วครับ  
           2.ลําโพงกระผมแจ้งหลายครั้งแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้า ขอแบบชั่วคราวก่อนก็
ได้ครับ 
 
            กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนี้ครับ 
            1.เข่ือนน้ํา หมู่ท่ี 3 ชาวบ้านถามว่าเม่ือไหร่จะทํารั้วก้ัน เพราะอันตรายต่อคน
สัญจรไปมาครับ 
            2.ชาวบ้านแจ้งให้ช่วยโค่นต้นหว้าบรเิวณหน้าร้านซักรีดด้วย  
 
            กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนี้ครับ 
            1.ขอคูระบายน้ําถนนสายพลเอกหาญ (บริเวณแถวบ้านนางชูจิต จินดา) 
เนื่องจากเวลาฝนตกน้ําจะไหลเข้าบ้านครับ 
            2.ขอเสาไฟฟ้าบ้านบังมณี จํานวน 1 เสา เนื่องจากระยะทางท่ีต้องต่อสายไฟ
เข้าบ้านยาวหลายเมตร 
 
            กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนี้ครับ 
            1.กระผมขอเสนอโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมปอง หยีปอง ทะลุออก
บ้านร้อยตํารวจโทรัตน์ หน่อเอียด หมู่ท่ี 6 ได้ประสานกับเจ้าของท่ีดินแล้ว เขาอนุญาต
ให้ผ่านทางได้ สร้างได้กว้างประมาณ 5-6 เมตร ฝากแจ้งกองช่างออกไปสํารวจเส้นทาง
ด้วย กระผมคิดว่าเส้นทางนี้อํานวยความสะดวกกับผู้ปกครองเวลาจะส่งลูกไปโรงเรียน
อนุบาลทุ่งหว้า จะปลอดภัยกว่าเส้นทางถนนใหญ่ซึ่งอันตรายอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยมาก 
(ประสานกับโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าให้เปิดประตูทางด้านหลัง)  
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นายสนิท  ปาวัล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสําเริง  มานะกล้า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 

(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

           2.โครงการต่อเติมบานาซะห์บ้านโพธิ์ สามารถทําได้เพราะได้โอนให้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  
 
            กระผมขอโรงซ่อมเรือบริเวณท่าอ้อย (คานเรือ) 
 
 
            กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนีค้รับ 
            1.จากการประชุมหลายครั้งท่ีผ่านมา กระผมได้ขอเรื่องไฟฟ้าโรงพระจีน หมู่ 4 
และคูระบายน้ําบ้านบังหนาด (ซอยวิสุทธิ์) หมู่ 4 แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตลาด ไฟฟ้า น้ําประปา ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ อยากให้ดูแลให้
ท่ัวถึงมากกว่านี ้
            2.ถนนชํารุดบริเวณบ้านนายประจักษ์  เอ้ียวซิโป , นายรอหมาน หลังเถาะ, 
นายนิกร เอ้ียวซิโป ช่วงนั้นเป็นทางโค้งด้วย อันตรายกับผู้สัญจรไปมา กรุณาซ่อมแซม
โดยด่วนครับ 
            3.ขอสนับสนุนเรือพระด้วย 
  
            กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบ ดังนี้ครับ 
            1.ป้ายบอกถนนนักท่องเท่ียวตามจุดสําคัญต่าง ๆ  ประสานกับแขวงการทาง 
อยากให้มีป้ายใหญ่ ๆ ให้เห็นชัดเจน  
            2.ป้อมยามบริเวณท่าอ้อย จํานวน 2 หลัง กีดขวางเวลารถทัวร์จะเลี้ยวเข้า
จอดบริเวณท่าเทียบเรือท่าอ้อย อยากให้ย้ายไปตั้งท่ีจุดอ่ืนครับ 
 
           ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามครับ 
 
 

           กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุ่งหว้าทุกท่านท่ีนําปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนมาแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ กระผมขอตอบในภาพรวม ดังนี้ครับ 
           สท.สมหมาย  ลาทัพ  
           1.ถนนคอนกรีต ท่ีเหลือยังไม่ได้ก่อสร้างบางส่วน เนื่องจากงบอุดหนุนเฉพาะ
กิจโดนปรับลดจากกระทรวง ผู้รับเหมาไม่สามารถทําได้ แต่ในเม่ือได้รับงบประมาณ
มาแล้ว ส่งคืนไม่ได้ เลยต้องทําเท่าท่ีทําได้ เม่ือมีงบประมาณจะดําเนินการต่อเติมให้  
           2.ห้องน้ําสาธารณะเคยคุยกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 คาดว่าอาจดูงบประมาณ
คงเหลือตอนสิ้นปีงบประมาณ จะทําสัก 4 ห้อง กระผมจะประสานทางกองช่างให้
ประมาณราคาดูครับ แต่ก็ห่วงเรื่องการม่ัวสุมกัน ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมา 
           3.ลูกระนาด แจ้งให้งานป้องกันฯ ดําเนินการสํารวจ ยังไม่ได้ข้อมูลกลับมา ถ้า
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จะทําพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงเยอะ ต้องทําครอบคลุมท้ังหมด ขอดูงบประมาณคงเหลือตอนสิ้น
ปีงบประมาณก่อน (งบประมาณช่วงสิ้นปีท่ีแล้ว ดําเนินการได้แค่ 2 โครงการเท่านั้น) 
อาจดําเนินการท่ีจุดเสี่ยงสัก 4-5 จุดก่อน ลูกระนาดท่ีสร้างทําแล้วต้องปลอดภัยกับรถด้วย 
           4.เรื่องน้ํารั่วในตลาดฝากทางกองช่างดําเนินการ 
           5.น้ําประปา มีแผนขยาย 3 จุด แจ้งไปยังสํานักงานประปาแต่ยังไม่ได้รับ
คําตอบกลับมา เลยยังดําเนินการใด ๆ ไม่ได ้
           สท.พิทักษ์  มณีโชติ  
           1.เรื่องรถขยะแจ้งกองสาธารณสุขแก้ไขปัญหา 
           2.สว่นเรื่องลําโพง แจ้งกองช่างให้นําไปติดตั้งเป็นการชั่วคราวก่อน โดยย้ายจุด
ท่ีอยู่หน้าสถานีตํารวจ ไปไว้ท่ีท่าเรือ 
           สท.สมพาศ  กุลรโรจน ์ 
           1.เข่ือนก้ันน้ํา ม.3 กองช่างคํานวณราคาแล้วตกประมาณแสนกว่าบาท จะ
ดําเนินการเร็ว ๆ นี ้
           2.ต้นหว้าแจ้งทางกองช่างจัดการ 
            สท.กิจจา  ทอดท้ิง 
           1.คูระบายน้ําสายบ้านพลเอกหาญ ยังไม่มีในแผนครับ จะดําเนินการคูระบาย
น้ําสายบ้านบังหนาด (ซอยวิสุทธิ์) ก่อน รวมถึงจะดําเนินการก่อสร้างโครงการบุกเบิก
ถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานาซะห์ ทุ่งปรือ หมู่ 4 ก่อน จุดไหนท่ีไม่มีการ
เซ็นเอกสารมอบท่ีดินให้จะไม่ดําเนินการให้ เดี๋ยวจะเกิดปัญหาชาวบ้านร้องเรียนตามมา
อีก อย่างการก่อสร้างถนนคอนกรีต ต้องกว้างประมาณ 5 เมตร คูอีก 2 ฝั่งๆ ละ 1 เมตร 
รวมเป็น 7 เมตร หรืออาจอนุโลมให้ถนนกว้าง 4 เมตรได ้ 
          2.ขยายเขตไฟฟ้า เทศบาลต้องอุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าฯ ซึ่งได้ส่ง
หนังสือไปเพ่ือสอบถามงบประมาณ แตย่ังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา  ก็เลยยังดําเนินการ
ไม่ได้  
           สท.ราเหม หีมปอง 
           โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมปอง หยีปอง ทะลุออกบ้านนายเผียน  
ทองขจร หมู่ท่ี 6 จะเอาเข้าแผนให้ครับ โดยอาจใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
           ต่อเติมบานาซะห์ วัด มัสยิด สตง.เรียกคืนเงินและผิดวินัยด้วย แต่ถ้าเป็นศาลา
อเนกประสงค์ก็ทําได้ แต่ทราบมาว่าบานาซะห์บ้านโพธิ์ได้โอนให้เป็นของเทศบาลแล้ว 
ขอดูรายละเอียดก่อนครับว่าทําได้หรือไม่ 
            สท.สนทิ  ปาวัล 
           เรื่องโรงซ่อมเรือท่าอ้อย คงไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะเป็นพ้ืนท่ีของป่า
ชายเลน ต้องขอมติคณะรัฐมนตรเีท่านั้น 
           สท.ชาตรี  เอ้ียวสง่า 
           1.ขยายเขตไฟฟ้าศาลเจ้า หมู่ 4 รอคําตอบจากการไฟฟ้า 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 

           2.ตลาดมีโครงการปรับเปลี่ยนให้มีการประมูลผู้ดูแล เนื่องจากไม่คุ้มกับค่า
น้ําประปา ค่าไฟฟ้าท่ีเทศบาลต้องแบกรับภาระ จัดเก็บได้ประมาณปีละ 70,000 บาท 
แต่ค่าน้ําค่าไฟตกปีละเป็นแสน เนื่องจากแม่ค้าไม่ช่วยกันประหยัด 
           3.ถนนชํารุดบริเวณบ้านนายประจักษ์  เอ้ียวซิโป , นายรอหมาน หลังเถาะ, 
นายนิกร เอ้ียวซิโป ขอดูข้อกฎหมายก่อนว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ 
            4.เรือพระเป็นครุภัณฑ์ ทําแล้วแห่นอกพ้ืนท่ีเกรงว่าอาจจะไม่สามารถทําได้ 
หรือกรณีท่ีเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สตง.เรียกเงินคืน 
            สท.สําเริง  มานะกล้า 
           1.เรื่องป้ายบอกทาง ทางหลวงรอขยายถนน 4 เลนให้เรียบร้อยค่อยดําเนินการ 
ไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะทําได้ ป้ายท่ีเทศบาลกําลังจะดําเนินการคือ ป้าย   
ไฟวิ่งบริเวณตลาด จะปรับเปลี่ยนเป็นป้ายบอกทางไปตรัง – จุดชมวิวท่าอ้อย – สตูล 
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง แต่เน้นให้มีคําว่าปีนังน้อยดว้ย 
           2.ส่วนเรื่องย้ายป้อมยามบริเวณจุดชมวิวท่าอ้อย ขอประสานกับกองช่างก่อน
ครับว่าควรจะย้ายไปยังจุดไหนด ี
           กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
           สําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินการมาจนครบทุก
ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เลขานุการสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการ  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือทําให้การประชุมสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  สําหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุมครับ     
    

 

   ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 
 

                (ลงชื่อ)          นภสันันท์  จินตสกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
                           (นางสาวนภัสนันท์  จินตสกุล) 
                         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 
 
 
 

          (ลงชื่อ)      เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์       เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายเสฎฐะวิชช์  หมวดจันทร์) 
                           ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงาน
การประชุม  เม่ือ วันท่ี        เดือน                         พ.ศ.2558 

 
 
 

(ลงชื่อ)         สนิท  ปาวัล   
              (นายสนิท  ปาวัล) 
 

 

(ลงชื่อ)        ชาตรี  เอ้ียวสงา่           
             (นายชาตรี  เอ้ียวสง่า) 
 

 

(ลงชื่อ)       จิตติมา  ส่งข่าว 
             (นางจิตติมา  ส่งข่าว) 
 

 
 
 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เม่ือวันท่ี      เดือน                                พ.ศ.2558      
 
 
 

(ลงชื่อ)        ดุสิต  ทุ่งหว้า             ประธานสภาเทศบาล 
  (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 

 


